

nghiệp và các chế độ thưởng khác. Hiện nay quỹ xí nghiệp ở nhiều nơi còn dè ứ đọng, chưa sử dụng đúng mức, đúng chế độ để bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ, công nhân, viên chức. Công đoàn có trách nhiệm góp ý kiến vào việc sử dụng quỹ xí nghiệp đồng thời có hồ phần giám đốc việc thi hành nhằm cải thiện đời sống công nhân, đẩy mạnh sản xuất.

3. Nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên trong việc thi hành chế độ hạch toán kinh tế :

Đoàn có nhiệm vụ giáo dục cho đoàn viên và thanh niên nói chung, nhằm đoàn kết rộng rãi mọi lực lượng thanh niên xung quanh Đảng, nâng cao giác ngộ giai cấp, giác ngộ xã hội chủ nghĩa, nhận rõ vai trò làm chủ xí nghiệp để nâng cao tinh thần trách nhiệm tham gia quản lý xí nghiệp, đẩy mạnh sản xuất, thi hành nghiêm chỉnh chế độ hạch toán kinh tế.

Trên đây, Tổng cục nêu lên phương hướng và những công tác cụ thể, các bước tiến hành và phân công trách nhiệm trong việc nâng cao và mở rộng hạch toán kinh tế xuống lâm trường, xí nghiệp, phân xưởng, đội sản xuất.

Các Ty, Lâm trường, Công ty, Xí nghiệp và Phân cục cần nghiêm chỉnh chấp hành để đạt kết quả tốt. Các Cục, Vụ ở trung ương cần giúp đỡ các địa phương để tiến hành tốt.

Hà-nội, ngày 8 tháng 5 năm 1963

K.T. Tổng Cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp

Tổng cục phó

NGUYỄN VĂN PHƯƠNG

BỘ Y TẾ

THÔNG TƯ số 13-BYT-TT quy định chế độ rút bớt giờ làm việc cho cán bộ làm công tác điện quang.

Kính gửi :

Các Ủy ban hành chính khu, tỉnh, thành phố

Các Sở, Ty y tế các bệnh viện.

Điện quang dùng để chiếu chụp kiểm tra một số bệnh tại bệnh viện là phương tiện phục

vụ tốt cho công tác điều trị. Những cán bộ làm công tác điện quang tuy đã có trang bị phòng hộ tương đối tốt, nhưng trong khi chiếu chụp, tia phóng xạ của điện quang vẫn còn làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nên những cán bộ làm việc tại các bộ phận điện quang không thể làm công tác mỗi ngày 8 giờ như các công tác khác.

Để bảo đảm sức khỏe cán bộ làm công tác điện quang được tốt, sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Lao động (tại công văn số 482-LĐ/BH ngày 15-4-1963,) Bộ quy định chế độ làm việc cho cán bộ nhân viên làm công tác điện quang như sau :

I. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC MỖI NGÀY

Những cán bộ nhân viên chuyên trách làm công tác điện quang được làm việc mỗi ngày 7 giờ.

Trường hợp ban ngày không có điện, phải làm việc ban đêm đến 22 giờ rưỡi, cũng tính theo như ban ngày.

(tránh làm thêm giờ, trừ trường hợp cấp cứu).

II. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC THI HÀNH

— Những cán bộ chuyên trách trực tiếp chiếu chụp điện quang ;

— Những cán bộ chuyên trách điều khiển máy cobalt và radium để điều trị bệnh ;

— Những cán bộ ghi chép kết quả khi chiếu chụp điện trong buồng điện.

Chế độ làm việc 7 giờ một ngày được thực hiện kể từ ngày ban hành.

Hà-nội, ngày 16 tháng 5 năm 1963

K.T. Bộ trưởng Bộ Y tế

Thư trưởng

ĐINH THỊ CẦN